



ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว ๓๖๑

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแพร่ ถนนราษฎร์อุทิศ พร ๕๔๐๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ท้าหรือการจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ และนายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ

อ้างถึง หนังสือเทศบาลเมืองแพร่ ที่ พร ๕๒๐๐๙/๕๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/๓๔๓

ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่เทศบาลเมืองแพร่ ท้าหรือการจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูเทศบาล รายงานสาวเกียรติสุดา กาศเกษม ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเซตวัน ในกรณีการจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินค่าตอบแทนรายเดือน (ส่วนต่างที่ปรับเพิ่ม) ย้อนหลัง ให้เบิกจ่ายจากหน่วยงานใดบ้าง และมีรายละเอียดของการเบิกจ่ายอย่างไร เพื่อให้ไม่ขัดต่อระเบียบในการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.ท. ว่าในการประชุม ก.ท. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้พิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูเทศบาล รายงานสาวเกียรติสุดา กาศเกษม ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเซตวัน สังกัดเทศบาลเมืองแพร่ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ จึงขอให้เทศบาลเมืองแพร่ และเทศบาลตำบลห้วยอ้อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

เลขานุการ ก.ท.จ.แพร่

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร.๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๐๓

สุจริตยา ๐๙๐ ๘๘๓๙๖๕๒


 2707
 19 ก.ค. 2567

ที่ มท ๐๘๐๙.๔/๓๔๓

สำนักงาน ก.ท.

ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต

เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ทารือการจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูเทศบาล

เรียน ประธาน ก.ท.จ.แพร่

อ้างถึง หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๒/๔๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

ตามที่จังหวัดแพร่ทารือการจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูเทศบาล รายนางสาวเกียรตีสุดา กาศเกษม ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเซตวัน สังกัดเทศบาลเมืองแพร่ โดยจังหวัดแพร่มีความเห็นว่านางสาวเกียรตีสุดา กาศเกษม ปัจจุบันมีอัตราเงินเดือนตั้งจ่าย ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเซตวัน กองการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองแพร่ เงินค่าตอบแทน เงินค่าวิทยฐานะ ตลอดจนสิทธิสวัสดิการอื่นใด ต้องตั้งจ่ายจากหน่วยงานเบิกจ่ายปัจจุบันที่นางสาวเกียรตีสุดา กาศเกษม สังกัดอยู่ เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน และเงินวิทยฐานะมีลักษณะการเบิกจ่ายเป็นรายเดือนเช่นเดียวกับเงินเดือน ประกอบกับเห็นว่าบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการฯ ซึ่งได้แจ้งมาภายหลังจากการไต่ถามของนางสาวเกียรตีสุดา กาศเกษม จึงเป็นสิทธิเฉพาะบุคคลที่ผ่านการประเมินฯ เท่านั้น โดยมีได้คำนึงถึงระดับตำแหน่งก่อนและหลังการประเมิน ดังนั้น หากเงินเดือนที่ตั้งจ่าย ณ เทศบาลเมืองแพร่ เงินวิทยฐานะ และสิทธิที่พึงของพนักงานครูรายดังกล่าว ต้องเบิกจ่าย ณ หน่วยงานต้นสังกัดปัจจุบันที่สังกัดอยู่ จึงหาหรือว่าความเห็นของจังหวัดแพร่ ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.ท. ขอเรียนว่า ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้พิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูเทศบาล รายนางสาวเกียรตีสุดา กาศเกษม ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเซตวัน สังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ดังกล่าวแล้ว เห็นว่า

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕ วรรคสอง กำหนดให้ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะที่ได้รับ เว้นแต่ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะชำนาญการ

๒. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๐ กำหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ ผู้ใดโอนหรือย้าย หรือเปลี่ยนตำแหน่งไปดำรงตำแหน่งอื่นที่มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะทางสังกัดใหม่และงดเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะทางสังกัดเดิมตั้งแต่วันที่ระบุในคำสั่ง

/๓. ประกาศ...

๓. ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ในการอนุโลมใช้มาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ก.ท. เห็นชอบให้นำมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มาปรับใช้กับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลโดยอนุโลม เพื่อให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลมีระบบการบริหารงานบุคคลสอดคล้อง รวดเร็วและเสมอภาค ซึ่งไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่คณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงาน เทศบาล (ก.ท.) แจ้งคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ และนำเสนอคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เพื่อทราบ เว้นแต่ ก.ท. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

๔. ข้อเท็จจริงกรณี นางสาวเกียรตินิสา กาศเกษม ปรากฏว่า ขณะที่ยังดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเขตวัน สังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ได้ยื่นเสนอขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นเป็นวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ และสำนักงาน ก.ท.จ.แพร่ ได้นำส่งผลงานด้านที่ ๓ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของนางสาวเกียรตินิสา กาศเกษม ต่อสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อนำส่งให้คณะกรรมการประเมินผลงาน ดำเนินการประเมินต่อไป ต่อมาได้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามประกาศ คณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาล เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิบบัญชีพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหา ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลห้วยอ้อ สังกัดเทศบาล ตำบลห้วยอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จากนั้นได้ออน ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดสุวรรณคินิเวศ สังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ประกอบกับสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวเกียรตินิสา กาศเกษม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเขตวัน สังกัดเทศบาลเมืองแพร่ มีผลการประเมิน “ผ่าน” เพื่อให้เลื่อนวิทยฐานะ ให้สูงขึ้นระดับเชี่ยวชาญ กรณีนำส่งผลงานในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และผ่านการพัฒนาฯ แล้ว สามารถนำมาใช้ประกอบการแต่งตั้งให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และ ก.ท.จ.แพร่ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนางสาวเกียรตินิสา กาศเกษม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเขตวัน สังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ให้เลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียน สาธิตเทศบาลบ้านเขตวัน สังกัดเทศบาลเมืองแพร่ มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นมา

/ดังนั้น...

ดังนั้น กรณีนางสาวเกียรติสุตา กาศเกษม จึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ และเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นมา โดยถือเป็นสิทธิเฉพาะบุคคล และการตั้งจ่ายอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน เงินวิทยฐานะ ตลอดจนสิทธิสวัสดิการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่อนุโลมใช้กับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเช่นเดียวกัน ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในการอนุโลม ใช้มาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยต้องตั้งจ่าย ณ หน่วยเบิกจ่ายต้นสังกัด (เทศบาล) ที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละช่วงเวลา ได้แก่ เทศบาลเมืองแพร่ จำนวน ๑ วัน คือ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จำนวน ๙ เดือน คือ ในระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และเทศบาลเมืองแพร่ ในระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จนถึงปัจจุบัน ตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขาธิการ ก.ท.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน กชนินภา ใจเกลี้ยง ๐๙-๗๐๗๒-๙๓๘๙